

# ข่าวเด่น

## INSTITUTE NEWS

ตามที่ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการสัมมนาพัฒนานักบริหารรวมรุ่นที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2506 ไว้ในวารสารฯ เล่มที่แล้ว ปรากฏว่าในการสัมมนาครั้งนี้ ๕๕๘๘ คน อันสมควรที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ทราบอีกสักครั้งหนึ่ง กล่าวคือ ในการสัมมนาครั้งนี้ ๕๕๘๘ คน ๖ พลเอก ๖ พลโท ๖ พลตรี ๖ พลจัตวา ๖ พลเรือเอก ๖ พลเรือโท ๖ พลเรือตรี ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2506 ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จังหวัดชลบุรี และเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของการบริหารราชการ" ซึ่งได้นำตงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ด้วยแล้ว สำหรับผู้ทรงพจน์ซึ่ง ๖ พลเอก ๖ พลโท ๖ พลตรี ได้กล่าวในตอนเปิดประชุมก็มีความสำคัญที่ควรแก่การสนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แสดงให้เห็นแนวความคิดและนโยบายของรัฐบาลสมัยปฏิวัติในสถานที่เกี่ยวกับการพัฒนานักบริหารและข้าราชการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อความตอนหนึ่งที่ว่า "เนื่องจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยให้นโยบายพัฒนาต่างๆ ต่าง ๆ ดำเนินไปสู่ผลสำเร็จด้วยดี รัฐบาลปัจจุบันจึงมีความสนใจและสนับสนุนการพัฒนานักบริหารตลอดมา เพราะเหตุว่า คนนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าปัจจัยอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน"

นอกจากนั้น "ภาวะการณ์แวดล้อมเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การอยู่เฉยจะเป็นผู้ล่าหลังในที่สุด ฉะนั้น การพัฒนาตนเองให้ทันกับเหตุการณ์จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน" ในตอนท้าย ๖ พลเอก ๖ พลโท ๖ พลตรี ได้กล่าวว่าการพัฒนาตนเองอยู่เดิมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาตนเอง "ย่อมนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทำให้กล่าวได้ว่า "ไม่มีใครแก่เกินไปสำหรับการเรียน" นั้น ยังเป็นศัพท์ที่คงใช้ได้จนทุกวันนี้"

ในระหว่างวันที่ 7-23 มกราคม และ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2506 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานของคณะฯ ชั้น โดยกำหนดเรื่องสำคัญ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำวัน 3 หัวข้อคือ ความรับผิดชอบของข้าราชการ การติดต่อ กับประชาชน และการใช้โทรศัพท์ การฝึกอบรมครั้งนี้ใช้วิธีการสัมมนา โดยมีคุณสุเทพ พาณิชพัฒน์ เดชานุการคณะฯ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและนำอภิปราย และอาจารย์ปถม ชาญธรรม หัวหน้าฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ เป็นผู้สังเกตการณ์ หลังจากที่มีการฝึกอบรม ได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ดำเนินการฝึกอบรมได้รวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปรากฏว่า มีความคิดเห็นที่น่าสนใจหลายประการ ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรมและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการสัมมนาพัฒนาข้าราชการและพนักงานในระดับ โสภกิจจังหวัดและหัวหน้าแผนกในส่วนกลาง ขึ้นเป็นวันที่ 4 จำนวน 22 คน ในระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2506 ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คือ อาจารย์ ชัช ฉัตรเนตร ไปบรรยายเรื่อง "หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา" และ "การประสานงาน" อาจารย์กรีช เกตุแก้ว เรื่อง "การแนะนำคนเข้าทำงานใหม่" และ อาจารย์มัลลี เวชชาชีวะ เรื่อง "การเตรียมคน ตัวเอง"

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2506 กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินนายกรัฐมนตรีนได้เชิญอาจารย์ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ แห่งฝ่ายการต้อนรับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปบรรยายเรื่อง "Arts of Policy Planning" แก่นักศึกษาโรงเรียนประชาตัมพันธ์ วันที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการ ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นหัวหน้าหน่วยงาน นายทหารและนายตำรวจ จากกระทรวงต่าง ๆ รวม 57 คน และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 21 มีนาคม 2506 กระทรวงเศรษฐกิจได้เชิญอาจารย์ผู้ไป บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ประมุขศิลป์" ในการฝึกอบรมข้าราชการกระทรวงเศรษฐกิจ วันที่ 1 และที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมการสันเทศ ถนนราชดำเนินกลาง

ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและ  
 นายอำเภอตามโครงการระยะยาว ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2505 นั้น ในระหว่างวันที่ 27  
 กุมภาพันธ์-27 มีนาคม ค.ศ. ๕๕ กรมการปกครองได้จัดให้มีการอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอ  
 ชั้นเป็นรุ่นที่ 5 ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา  
 จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้มีจำนวนรวม 52 คน ได้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ  
 และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุกคน ในจังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช  
 ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ยกเว้นผู้ที่จะไปร่วมการประชุมใหญ่  
 สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2506 เท่านั้น หัวข้อหลักสูตรการอบรมในครั้ง  
 นี้ได้แก่ หน้าที่นักปกครองและหลักการบริหารราชการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ  
 บังคับและต่อต้านการแพร่ชื้อและป้องกันทำลายของคอมมิวนิสต์ และหัวข้อที่จำเป็นอื่น ๆ รวม  
 ชั่วโมงอบรม 131 1/2 ชั่วโมง ในการนี้ กรมการปกครองได้เชิญอาจารย์ของคณะรัฐประ  
 ศาสตร์ศาสตร์ คือ อาจารย์ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ อาจารย์ ชวดี นัตระเนตร อาจารย์ กฤษ  
 เกตุแก้ว และอาจารย์ มัตติ เวชชาชีวะ ไปเป็นผู้นำอภิปรายในการอบรมครั้งนี้ด้วยเช่นเคย

ในระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2506 กระทรวงมหาดไทยโดยความร่วมมือของคณะ  
 รัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการระดับหัวหน้าแผนก ดังกักรมการปก  
 ครอง สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม 24 คน ณ  
 ห้องประชุมฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ของคณะฯ ที่ได้  
 รับเชิญให้เป็นผู้นำอภิปรายในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้แก่อาจารย์ปถม ชาญสุวรรณ ในหัวข้อเรื่อง  
 "การสำรวจปัญหา" และ "ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน" อาจารย์ ชวดี นัตระเนตร  
 เรื่อง "หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา" และ "การสั่งงานและการประสานงาน"  
 อาจารย์ มัตติ เวชชาชีวะ เรื่อง "หลักการบริหารงาน" "การวางแผนงานและการจัดรูปงาน"  
 และ "ภาวะดีร้ายดรรค์" อาจารย์ กฤษ เกตุแก้ว เรื่อง "มนุษย์สัมพันธ์" "การควบคุมและ  
 ตรวจสอบงาน" และ "การผ่อนแยะและการพัฒนาตัวบุคคล" และ อาจารย์ ดร. อาษา

เมฆสวรรค์ เรื่อง “คิดปกกรเกลยกล่อม” ๕๕ โดยมีคุณสุเทพ พาณิชพัทธ์ เชาวนุการคณะ  
รัฐประศาสนศาสตร์ไปร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ด้วย

ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ศกเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกอบพิธีปิดการฝึกอบรม  
ข้าราชการระดับหัวหน้าแผนกในสังกัดกรมการปกครอง สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีและสำนัก  
งานปลัดกระทรวงมหาดไทย และการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอวันที่ ๓ พร้อมกัน  
ณ หอประชุมกระทรวงมหาดไทย

ในการฝึกอบรมข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวง  
มหาดไทย พระที่นั่งนงคราญสโมสร เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ศกนี้ กรมราชทัณฑ์ได้เชิญ  
อาจารย์ ปถม ชาญสวรรค์ เป็นผู้นำอภิปรายในเรื่อง “การประชุมกลุ่มสำรวจปัญหา” อาจารย์  
ชวดี นัตระเนตร นำอภิปรายเรื่อง “การฝึกอบรม” และอาจารย์ กฤษ เกตุแก้ว เรื่อง “มนุษย์  
สัมพันธ์” ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการชั้นโท-ตรี ที่ดำรงตำแหน่งพัสดีโท  
ผู้ช่วยพัสดีโท หัวหน้าแผนก พัสดีตรี และผู้ช่วยพัสดีตรี และประจำแผนกในเรือนจำและทัณฑ์  
สถาน สถานอบรมและฝึกอาชีพภาคกลาง และส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์ จำนวนรวม ๕๑ คน

เนื่องจากได้สังเกตเห็นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีความเกี่ยวข้องของ  
และความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับราษฎร กระทรวงมหาดไทยจึงได้วางโครงการอบรมกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านรวม ๓๕ อำเภอ มีจำนวนผู้ที่จะเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นรวม ๒,๘๒๙ คน ในการนี้  
กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ช่วยทำการอบรมครู  
ผู้ฝึกที่จะออกไปอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ต่อมาทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการติดตามผลการดำเนินงานและการ  
อบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมาไปแล้วเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปรับปรุงการอบรมรุ่นต่อไป  
ทางกระทรวงฯ ได้ขอความร่วมมือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมดำเนินงาน  
ติดตามผลดังกล่าวด้วย ผู้แทนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์

ดร. มาตย์ หุจระนันท์ คณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 อาจารย์ ปถม ชาญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ และ Mr. William B. Berg ที่  
 ปรัการศึกษาชาวอเมริกันประจำฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ ได้ออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังจังหวัด  
 หนองคาย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2506 และกลับถึงพระนครในวันที่ 5 เดือนเดียวกัน อนึ่ง  
 ในวันที่ 10-12 เมษายน ศกนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดดำเนินการฝึกอบรมครูผู้ฝึก  
 สำหรับการอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อีกรุ่นหนึ่ง มีจำนวนรวม 20 คน ณ ห้องประชุมของฝ่าย  
 การฝึกอบรมข้าราชการของคณะ ฯ

ในท้ายที่สุดนี้ ขอเรียนให้ทราบผ่านทางวารสาร ฯ ฉบับนี้ว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นปริญญาโททางรัฐประศาสน  
 ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2506 ภาคหนึ่ง (ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 16 มิถุนายน - 5 ตุลาคม  
 2506) แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม ศกนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบ  
 คัดเลือก โปรดติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการของคณะ ฯ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  
 กำหนดทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และกำหนด  
 วันประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม ศกเดียวกัน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ  
 ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในเดสการาชการทุกวัน (และอาจหา  
 ความรู้ประกอบได้จากบทความเรื่อง " การเตรียมตัวเข้าศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ " )  
 โดยอาจารย์ ชัดติยา อมรทัต ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน 2504  
 หน้า 73-82 )